

PHỤ LỤC 2

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong
sau kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
(Kèm theo Báo cáo số: 651/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND thành phố)

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT (05 nội dung)			
1	Bà Trần Thị Kim - Cử tri khối 8, phường Tam Thanh	Gia đình đã công hiến một phần đất để mở rộng đường dạo của công viên Hồ Phai Loạn. Hiện nay phần đất còn lại của gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy đề nghị các cấp quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình để quản lý.	Đã giải quyết xong (Chi tiết tại Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 28/4/2024 của UBND thành phố)
2	Bà Nông Thị Viên – Cử tri khối 7+10, phường Đông Kinh	Việc mua bán đất đòi để xây cất mộ không có giấy tờ, không được công nhận. Đề nghị thành phố quy hoạch, xây dựng nghĩa trang để đảm bảo nơi an nghỉ cho tất cả mọi người đã khuất, nhất là những người có thu nhập thấp.	Đã giải quyết xong Thực hiện chương trình công tác năm 2024, căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 09/KH-TNMT ngày 20/3/2024 thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đã ban hành Thông báo kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường đối với 02 đơn vị: phường Vĩnh Trại, Tam Thanh. Tại cuộc kiểm tra, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
3	Ông Nguyễn Văn Hương – Cử tri khối 7+10, phường Đông Kinh	Trên địa bàn phường có dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài, số đất phải thu hồi nhiều, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xây dựng cơ chế, giá bồi thường về đất, hỗ trợ tái định cư phù hợp với thực tế	Đã giải quyết xong Tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Văn Hương, UBND thành phố sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật, xem xét đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn

		để đảm bảo lợi ích cho người dân, tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và ổn định đời sống cho Nhân dân.	định cuộc sống ngay sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án.
4	Ông Lý Văn Tăng – thôn Quảng Liên II và Ông Lộc Văn Đại – thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc	Về số đất rừng thuộc dự án 672 do Sở Tài nguyên & Môi trường làm chủ dự án, hiện nay đã thẩm định và có hơn 900 sổ đủ điều kiện và đã được in nhưng đến nay người dân mới được nhận hơn 400 sổ. Vậy còn trên 400 sổ hiện nay đang nằm ở đâu, cơ quan nào giữ (Trong triển khai dự án 672 các cơ quan nhà nước đã thu lại sổ bìa xanh của Nhân dân đã có trước đây. Nhân dân chấp hành nộp lại hết cho cơ quan Nhà nước. Nhưng đến nay sổ đỏ mới được cấp một nửa, sổ xanh cũng không được trả lại. Cử tri xã đã có ý kiến rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Vậy đề nghị UBND thành phố phối hợp với Sở tài nguyên môi trường tỉnh xem xét giải quyết cho nhân dân. Nếu Nhân dân được cấp sổ đất rừng theo dự án 672 sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề như: Nhân dân có tài sản để thế chấp vay vốn phát triển kinh tế đời sống vì hiện nay nhu cầu phát triển kinh tế đời sống ở xã Quảng Lạc là một thế mạnh. Góp phần	Đã giải quyết xong (Chi tiết tại Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 28/4/2024 của UBND thành phố)

		thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã.	
5	Ông Lộc Văn Đại – thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc	Quảng Lạc có nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp đến nay thời gian khoảng 30 đến 40 năm nhưng đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đề nghị các cấp tuyên truyền phổ biến cho Nhân dân nắm được các bước thực hiện, trình tự thủ tục, giấy tờ, kinh phí chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở để nhân dân đi kê khai chuyển đổi. Đề nghị các cấp trả lời, hướng dẫn người dân đầy đủ, tránh trả lời chung chung người dân không biết đi làm ở đâu.	Đã giải quyết xong <i>(Chi tiết tại Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 28/4/2024 của UBND thành phố)</i>
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (04 nội dung)			
1	Bà Nguyễn Lê Thành Công - Cử tri khối 9, phường Tam Thanh	Hiện nay hệ thống thu gom nước thải trên địa bàn thành phố đã được xây dựng, vậy đề nghị thành phố cho biết khi nào mới đưa vào sử dụng để việc xả nước thải đã qua xử lý ra sông suối được sạch và không khí trong lành hơn, đảm bảo vệ sinh môi trường.	Tháng 4/2024, dự án thu gom nước thải trên địa bàn thành phố đã được bàn giao cho UBND thành phố quản lý, vận hành; trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục vận hành trạm xử lý nước thải và nhà máy xử lý nước thải; đồng thời có sự giám sát của các cơ quan chuyên ngành của tỉnh trong việc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn mới cho xả thải ra môi trường.
2	Ông Linh Hồng Phấn - Cử tri khối	Được sự quan tâm của thành phố, vừa qua	Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công điều

	2, phường Hoàng Văn Thụ	một số tuyến đường đã được nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm, vào một khung giờ nhất định bóng đèn sẽ tự tắt, tuy nhiên tại một số đường ngõ chật hẹp, đi lại khó khăn, gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các tệ nạn xã hội. Đề nghị đối với những đường ngõ nên để thời gian chiếu sáng từ chập tối đến sáng hôm sau.	chỉnh việc đấu nối để các ngõ không bị tắt điện, do đó cơ bản các ngõ đã được chiếu sáng toàn thời gian vào các buổi tối theo khung giờ chiếu sáng chung. Tuy nhiên, từ ngày 14/5/2024 UBND thành phố đang thực hiện chương trình cắt giảm tải nhằm tiết kiệm và đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất trong mùa nắng nóng, do đó một số tuyến đường ngõ cũng phải đóng, ngắt theo trục đường chính (thời gian dự kiến đến hết ngày 31/8/2024). Sau khi hết thời gian cắt giảm tải tiết kiệm điện, UBND thành phố sẽ chỉ đạo điều chỉnh lại chiếu sáng đảm bảo chiếu sáng phù hợp, tiết kiệm điện.
3	Ông Hoàng Văn Ất - Cử tri khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng	Hiện nay có cây lát trên khu đất Công an tỉnh (khu vực nhà tạm giữ xe thuộc khối Trần Quang Khải 2) vươn ra đất các hộ dân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm cắt tỉa.	Cây xanh được trồng trong khuôn viên khu nhà tạm giữ xe của Công an tỉnh (thuộc khối Trần Quang Khải 2) do Công an tỉnh trực tiếp quản lý, là tài sản của Công an tỉnh. UBND thành phố đã có ý kiến với lãnh đạo Công an tỉnh để cắt tỉa cây xanh theo quy định.
4	Ông Vy Văn Chiến - Cử tri khối Cửa Đông, phường Chi Lăng	Đề nghị xét cắt bỏ cây vú sữa số 131 trên đường Nguyễn Thái Học do đã già cỗi và cành vươn lên mái nhà dân, rễ cây cũng có nguy cơ làm hỏng vỉa hè khu vực.	Hiện cây hoa sữa nêu trên đang sinh trưởng và phát triển bình thường; gốc thân cành lá không có hiện tượng sâu bệnh hại; cây mọc thẳng không có hiện tượng nghiêng đổ. Tuy nhiên, cần cắt tỉa một số cành; UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiến hành cắt tỉa cành cây hoa sữa nói trên.